

**สพฐ.สำรวจข้อมูลจำนวนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก ที่ประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขัน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2567**

นำเสนอเมื่อ : 24 ม.ค. 2567

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำรวจข้อมูลจำนวนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก ที่ประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567



ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๑๓

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามที่คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และตามแนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) ก.ค.ศ. มีมติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต ๑ หรือเขตเดียว มีหน้าที่ดูแล ควบคุม และประสานงานเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในจังหวัด จนกว่าจะครบอายุการขึ้นบัญชีหรือบัญชีถูกยกเลิก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ หรือมี แต่ไม่ครบตามจำนวนตำแหน่งว่าง จึงขอทราบว่ามีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประสงค์จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ โดยขอให้จัดทำข้อมูล ตามแบบ ๑ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ หรือเขตเดียว ซึ่งดูแลบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้จัดทำข้อมูลบัญชีคงเหลือ ตามแบบ ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขอให้จัดทำข้อมูลบัญชีคงเหลือ ตามแบบ ๓

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลตามแบบดังกล่าว พร้อมรายชื่อผู้ประสานงานไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทาง e-mail : bunju3@hotmail.com ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตาม QR Code ด้านล่าง



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑ โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒



ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน